



## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

### ด้านบริหาร

## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**๑. ร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยวิธีการไต่สวน  
สาธารณะ พ.ศ. ....**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยวิธีการไต่สวนสาธารณะ พ.ศ. .... ตามที่เสนอโดยให้แก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม และมอบสำนักกฎหมาย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. สรุปผลการประชุม TWG ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และการแก้ไขกฎข้อบังคับของ SEANF**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบสรุปผลการประชุม TWG ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร และการแก้ไขกฎข้อบังคับของ SEANF และมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. ผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕ ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕ ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอร์) และนายอลงกรณ์ เหมือนดาว และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๔. การประชุมประจำปี SEANF ครั้งที่ ๒๐ และกิจกรรม side event**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบกำหนดการจัดประชุมประจำปี SEANF ครั้งที่ ๒๐ ระหว่าง วันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ภายใต้ชื่อ “เฉลิมฉลอง ๓๐ ปีหลักการปารีส และ ๗๕ ปีปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Celebrating 30 years of the Paris Principles and 75 years of the Universal Declaration of Human Rights)” และกิจกรรม side event ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “การประชุมหารือระดับภูมิภาคว่าด้วยการจัดทำความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายยาเสพติด (Regional Consultation on the General Comment on the Human Rights Impact of Drug Policies)” และเห็นชอบให้ กสม.สุภัทรา เป็นผู้กล่าวเปิดงานในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงาน ให้แจ้งความประสงค์ไปยังสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๕. รายงานการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง กสม. กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
สาธารณสุข**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบรายงานการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง กสม.  
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องรับรอง  
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมอบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-----